

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของเทศบาลตำบลคลองวาฬ
(ด้านการพัฒนาบุคลากร)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	การอบรม-สัมมนา	ชื่อ-สกุล	ระยะเวลา	สถานที่
๑	ฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารอปท.	นายอภิรักษ์ ประมงค์ นักวิเคราะห์ชำนาญการ นางสาวทานตะวัน นิลพันธ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	๑๖-๑๘ ม.ค. ๖๒	ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพ
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศึกษาเครื่องการแจ้งเตือนภัย	สิบเอกชูชัย เกษมทัฬหภูมิ	๕-๘ ก.พ. ๖๒	ศูนย์ ปภ. เขต๔ ประจวบคีรีขันธ์
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	นายชูชีพ ผลประโยชน์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ นางสาวขวัญตา ฉัตรมงคล ปลัดเทศบาล นางเบ็ญจมา ศรีชาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สิบเอกชูชัย เกษมทัฬหภูมิ เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน	๗-๘ ก.พ. ๖๒	Bacchus Home Resort ประจวบคีรีขันธ์
๔	โครงการอบรม”การปฏิบัติงานด้านดำเนินการทางวินัยและเมตตาของ อปท. รุ่นที่ ๔	นายไพศาลสุข สุขเกษม นิติกรปฏิบัติการ	๒๖ มี.ค.-๗ เม.ย. ๖๒	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุม อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ปทุมธานี
๕	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง	นางสาวขวัญตา ฉัตรมงคล ปลัดเทศบาล นางไพลิน สายเสียงสด เจ้าพนักงานการเงินฯชำนาญงาน	๒๖ มี.ค. ๖๒	ห้องประชุมสามอ่าว ประจวบคีรีขันธ์
๖	โครงการสัมมนาตัวแทนสหกรณ์ออกทรัพย์พนักงานเทศบาล	นางสมพิศ ขำทวี นักวิชาการคลังชำนาญการ นางไพลิน สายเสียงสด เจ้าพนักงานการเงินฯชำนาญงาน		โรงแรมนานาชาติ ชุมพร

ลำดับ ที่	การอบรม-สัมมนา	ชื่อ-สกุล	ระยะเวลา	สถานที่
๗	โครงการอบรมการดำเนินงาน เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด รุ่นที่ ๗	นางสาวผกาวรรณ แก้วเจริญ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	๒๔-๒๕ เม.ษ. ๖๒	โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพฯ
๘	โครงการทบทวนและติดตาม ผลการดำเนินงานตามแบบ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	นางสาวผกาวรรณ แก้วเจริญ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	๓๐ เม.ย. ๖๒	โรงแรมหาดทอง ประจวบคีรีขันธ์
๙	อบรมการปฏิบัติงานในระบบ การจัดซื้อจัดจ้าง (E-GP)	นางสมพิศ ขำทวี นักวิชาการคลังชำนาญการ	๒๖-๒๗ พ.ย. ๖๑	โรงแรมหาดทอง ประจวบคีรีขันธ์
๑๐	โครงการอบรมหลักสูตรการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล ทั่วประเทศให้เป็นไปตาม ระเบียบทางราชการ รุ่นที่ ๑	นายไพศาลสุข สุขเกษม นิติกรปฏิบัติการ	๑๕-๑๗ พ.ค. ๖๒	สมาคมสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
๑๑	โครงการอบรมหลักสูตร “ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส”	นายไพศาลสุข สุขเกษม นิติกรปฏิบัติการ	๒๒-๒๕ พ.ค. ๖๒	โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพฯ
๑๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง”	นางสมพิศ ขำทวี นักวิชาการคลังชำนาญการ นางไพลิน สายเสียงสด เจ้าพนักงานการเงินฯชำนาญงาน นางสาวทานตะวัน นิลพันธ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	๒๓ พ.ค. ๖๒	ศาลากลางจังหวัด ประจวบฯ ประจวบคีรีขันธ์
๑๓	โครงการฝึกอบรมชี้แจง ประเมิน LPA ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒	นางสาวขวัญตา ฉัตรมงคล ปลัดเทศบาล นางเบ็ญจา ศรีชาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายอภิรักษ์ ประมงค์ นักวิเคราะห์และแผนชำนาญการ นางสมพิศ ขำทวี นักวิชาการคลังชำนาญการ นางกฤษณา พวงเพชร หัวหน้าสำนักปลัด	๒๙ พ.ค. ๖๒	โรงแรมประจวบ แกรนด์ ประจวบคีรีขันธ์